

ژیรัฐทำเอชไอเอ-ฟังปชช.เพิ่ม ก่อนลุยพัฒนาริมเจ้าพระยา

กลุ่มเพื่อนแม่น้ำ ร้องคณะกรรมการเอชไอเอ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ก่อนเดินหน้า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม รับฟังความเห็นชุมชนให้รอบด้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มเพื่อนแม่น้ำ (Friends of the River หรือ FOR) ได้เข้า พบและหารือคณะกรรมการพัฒนาระบบ และกลไกการประเมินผลกระทบด้าน สุขภาพ และผู้แทนภาคีเครือข่ายพันธกิจงาน เอชไอเอ เพื่อให้ข้อมูลและขอความร่วมมือ ในการใช้กระบวนการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ ในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา หรือ ถนนเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ของกรุงเทพมหานคร ระยะทางไปกลับ 14 กิโลเมตร ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ที่อยู่ระหว่าง การว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)และมหาวิทยาลัย ขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ และ จัดทำแผนแม่บท

นายศพล บุญสม แกนนำกลุ่ม FOR กล่าวว่า ที่ผ่านมามี กทม. เร่งรัดเดินหน้า ตามขั้นตอนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง การออกแบบ การประมูล จัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนต.ค. นี้ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง ในปี 2560 ทั้งที่ยังขาดการรับฟังความคิดเห็น อย่างทั่วถึง

“ที่ผ่านมากระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ทำไปตามแบบพิธีเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม อย่างแท้จริง เพราะจากการเข้าไปสอบถาม และสำรวจ ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่มีส่วนรับรู้อย่างทั่วถึง และจากการรับฟัง เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมาจาก หลายภาคส่วน สะท้อนชัดเจนว่า ทิศทาง การพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชาวบ้าน ต้องการไม่ใช่ถนนเลียบริมแม่น้ำ แต่เป็นการ พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ” นาย ศพล กล่าว

ด้านนพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ได้ รับข้อเสนอจากเครือข่ายเพื่อนแม่น้ำที่เสนอ ให้นำกระบวนการเอชไอเอ มาศึกษาผลกระทบ จากโครงการนี้ เพื่อการสร้างทางเลือกใน พัฒนาเจ้าพระยาที่ยั่งยืนบนการได้ประโยชน์ ร่วมกัน โดยจะต้องหารือและนำเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่จะมีการประชุม ในเดือนนี้ก่อน

โดยเบื้องต้นเห็นว่า การประเมินผล กระทบด้านสุขภาพโครงการพัฒนาพื้นที่ ริมน้ำเจ้าพระยา ควรดำเนินการร่วมกัน ทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ควรจำกัดเฉพาะพื้นที่โครงการ ใน กทม. เท่านั้น เพราะผลกระทบเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันทั้งหมด